



# เอกสารข่าว

คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๖/๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



## สรุปผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

การเดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการ “สภาองค์กรชุมชนตำบลต้นแบบด้านการสื่อสารบนฐานสิทธิชุมชน” ณ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทดลองการขับเคลื่อนแนวความคิดการบริหารจัดการน้ำชุมชนด้วยการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนโดยอาศัยสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่เป็นกลไกในการเชื่อมโยงการดำเนินงาน ของ ๖ ตำบล ในอำเภอบางปลาม้า ของคณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับผลสำเร็จในการดำเนินการ อาทิ ชุมชนมีการจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตำบล แกนนำชุมชนและประชาชนเกิดความตระหนักรู้เรื่องสิทธิชุมชน บทบาทของสภาองค์กรชุมชน



## พิจารณาการจัดการสัมมนา

คณะกรรมการได้พิจารณาให้มีการจัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค : กระบวนการขับเคลื่อน การบังคับใช้กฎหมาย..ทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อติดตามสถานการณ์และสถานะของการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และจัดทำเป็นข้อเสนอแนะส่งต่อภารกิจให้กับวุฒิสภาชุดต่อไป โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นผู้ดำเนินการจัดการสัมมนาดังกล่าว



## พิจารณากำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน

- กำหนดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน เรื่อง “สิทธิชุมชน : กระบวนการพัฒนาชุมชนและการจัดการข้อมูลแบบมีส่วนร่วม” ในวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
- กำหนดให้มีการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการสื่อสาร ในวันที่ ๙ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่

